




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

20 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>กัญชา</b></p> <p><b>1. ประกาศยุติขมขมกัญชา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, nationtv)</p> <p>- เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ออกแถลงการณ์ ประกาศยุติการขมขมที่ทำเนียบรัฐบาล ระบุแม้ว่าจะใช้วิธีการสันติ อีสงาสอดอาหารแสดงเจตจำนงทำให้รัฐตั้งกรรมการเพื่อใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ศึกษาข้อเท็จจริง แต่ รมว.สธ. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กลับเมินเฉย เพราะมีเป้าหมายอยู่แล้วในการผูกขาดกัญชา ทางเครือข่ายฯ จึงหารือกับหลายฝ่ายเพื่อตั้งกรรมการประชาชนขึ้น เพื่อจัดทำข้อมูลนำเสนอต่อสาธารณะ และผู้ที่มีบทบาทในการกำหนดสถานะกัญชา คือ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับคณะกรรมการ ป.ป.ส. โดยจะเร่งให้มีกรรมการชุดนี้ภายใน 7 วัน และเร่งให้เกิดการศึกษาข้อเท็จจริงด้านต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน เพื่อให้ทุกฝ่ายรับรู้และใช้ข้อมูลกำหนดสถานะกัญชา</p> <p><b>2. ยื่นทบทวนนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต และนส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา เดินทางเข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ป.ป.ส. เพื่อ “ทบทวนกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด” พิจารณาข้อเสนอใหม่ ซึ่งเป็นการเสนอก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ในช่วงเดือนก.ค.นี้ โดยระบุว่า ข้อมูลที่ สธ. เสนอคลาดเคลื่อนและสูงผิดปกติด้านจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากกัญชา, ข้อมูลการรับเงินจาก สปสช.ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติจากกัญชา, การยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากกัญชาอาจสูงกว่าความเป็นจริง โดยใช้คำบอกเล่าของผู้ป่วยแต่ไม่ได้ยืนยันสาเหตุที่แท้จริง, การนำเขายาและการแพทย์จากต่างประเทศมีมูลค่าสูง และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเกินความเป็นจริงหลาย 100 เท่า และความรุนแรงไม่ได้มาก อีกทั้ง หลักฐานที่พิสูจน์ว่าเกิดจากกัญชายังคลุมเครือ</p> <p><b>3. การประชุม บอร์ด ป.ป.ส.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, INN, thebetter)</p> <p>- นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พณ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มท. ระบุว่า จะโหวตค้านเรื่องการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดในบอร์ด ป.ป.ส. ว่า ขณะนี้เรื่องกัญชาต้องปล่อยให้ ป.ป.ส.ทำหน้าที่ในการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมและมีเหตุผล ส่วนเรื่องนายอนุทิน สามารถแสดงความเห็นได้ แต่ต้องพยายามใช้เหตุใช้ผลให้มากที่สุด</p> <p>- นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯ และรมว.พลังงาน กล่าวถึงการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ในเดือนก.ค.นี้ ยังไม่แน่ใจว่าจะมีประเด็นการลงมตินำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดหรือไม่ ส่วนประเด็นขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ตนไม่ได้มองเรื่องนี้ ถ้ามีเรื่องมาก็ให้ทาง ป.ป.ส. ชี้แจงตามเหตุผล</p> <p><b>4. ไม่เห็นด้วยนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นายสฤกษ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ระบุไม่เห็นด้วยกับการนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด โดย ในคณะกรรมการ ป.ป.ส. กรรมการแพทย์ร่วมเป็นคณะกรรมการเกินร้อยละ 90 ซึ่งตัวบุคคลทั้งข้าราชการแต่ละหน่วยที่มา ร่วมประชุมกันเป็นคนเดิมกับที่นำกัญชาออกจากยาเสพติด แต่พอเปลี่ยนรัฐมนตรีก็กลับมาไม่เห็นชอบ สิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศชาติเสียหาย นักลงทุนได้รับผลกระทบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>มติที่ประชุมผู้บริหาร สธ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, hfocus, newtv, ch3plus, thaigov)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. โดยเตรียมพร้อมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี 24 ก.ค.นี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าร่างกฎหมายต่าง ๆ โดยร่าง พ.ร.บ.อสม. จากการทำประชาพิจารณ์พบภาพรวมเห็นด้วยและไม่ให้มีการกำหนดเกณฑ์อายุ 70 ปี สิ้นสุดสภาพการเป็น อสม.ทั้ง อสม.เก่าและรายใหม่ นอกจากนี้เห็นด้วยที่จะให้มีช่องทางนำเงินมาสนับสนุนบางส่วนไปใช้ประโยชน์ก่อนได้ คาดสิ้นเดือน ก.ค.นี้ น่าจะได้ข้อสรุปร่างเพื่อเสนอ ครม.</p> <p>- ส่วนร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ....ที่เป็นการแยกออกจากสังกัด ก.พ. ซึ่ง สธ. ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 1 ส.ค.นี้ ล่าสุดมีผู้แสดงความเห็นแล้วว่า 1 หมื่นราย โดย 98% เห็นด้วยกับการแยกออกจาก ก.พ.</p> <p>- สำหรับการแก้ปัญหาเสพติดที่จะโอนภารกิจไปอยู่กับกรมสุขภาพจิต สัปดาห์หน้าจะดำเนินการด้านเอกสารให้งานสามารถดำเนินการไปได้ก่อน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหาเสพติดของนายฯ ที่กำหนด 25 จังหวัด ดำเนินการเร่งด่วน 3 เดือน</p>	-
<p><b>วันคล้ายวันสถาปนา รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, prd.)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดโครงการวันคล้ายวันสถาปนา รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ครบรอบ 23 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหาร สธ. เข้าร่วม โดยจะให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งแก่ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 570 คน รวม 720 รายการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ พร้อมเปิดศูนย์เคมีบำบัดเพิ่มศักยภาพและขยายการบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น</p>	-
<p><b>ชวนแสดงความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ชวนแสดงความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ สธ. แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร โดยประเด็นสำคัญคือการกำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการสาธารณสุข (กสธ.) โดยมี รมว.สธ.เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้ง โยกย้าย กำหนดอัตรากำลัง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง <a href="https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=NDA1OURHQV9MQVdfRUPTLRFTkQ=">https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=NDA1OURHQV9MQVdfRUPTLRFTkQ=</a> ตั้งแต่วันนี้ - 1 ส.ค. 67 จากนั้น สธ. จะได้นำมาพิจารณา วิเคราะห์ ปรับแก้ ก่อนจะเสนอ ครม. ต่อไป</p>	-
<p><b>ความรู้ด้านสุขภาพคนไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, prd.)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือกต้นแบบสถานบริการสุขภาพชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ และภาคีเครือข่ายระดับประเทศ ประจำปี 2567 ว่า จากผลการสำรวจความรู้ด้านสุขภาพของคนไทยในปี 2566 พบคนไทยมีความรอบรู้เพิ่มขึ้นจากปี 2562 พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติองค์กร ชุมชน บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ก้าวสู่สังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน</p>	-
<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, workpointtoday, thestandard, prd.)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ว่า เจอหลายคอลัมน์ที่เกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้า หลายคนมองว่าการเลือกสื่อบุหรีไฟฟ้าเป็นสิทธิในร่างกาย แต่เราก็ควรเข้าใจถึงโทษต่อตัวเอง และโทษต่อคนรอบข้างด้วย</p> <p>- นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษก ศธ. กล่าวว่า เรื่องบุหรีไฟฟ้าในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่น่ากังวล เพราะเป็นการทำลายสุขภาพ ซึ่งเด็กในวัยเรียนจะส่งผลต่อเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงมีพฤติกรรมอยากกรู้อยากลองจนนำไปสู่การทดลองยา</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เสพติดชนิดอื่น ๆ ได้เช่นกัน โดยข้อมูลจาก สธ. พบมีเด็กที่เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าอายุลดลง เพียงแค่ชั้น ป.3 และผู้หญิงจะใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าผู้ชาย ศธ. จึงเตรียมจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ยาเสพติดทุกชนิดภายในสถานศึกษา</p> <p>- เมื่อ 17 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุม สสส. ซึ่งมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธาน มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียดและจัดทำร่างข้อเสนอนโยบายบุหรี่ไฟฟ้า และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุมเข้ม เช่น ห้ามพกพาและสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่ราชการทุกแห่ง กวดขันพื้นที่โดยสารในสถานีหรือสนามบิน ให้สารวัตรนักเรียนสอดส่องไม่ให้นักเรียนพกพาหรือสูบ ให้เข้มงวดสถานประกอบการและสถานบริการ เป็นต้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ปัจจุบันมีกว่า 87 ประเทศทั่วโลกที่มีการอนุญาตให้ขายและมีมาตรการในการควบคุม เช่น การควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ควบคุมบรรจุภัณฑ์ ห้ามโฆษณา การกำหนดสถานที่จัดจำหน่าย และการกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ซื้อผู้ชาย แต่สำหรับไทยปัจจุบันได้บังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จึงเป็นคำถามใหญ่ถึงแนวทางการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในไทยว่าจะเป็นไปได้ในทิศทางใด เพื่อให้มีความเป็นสากลและคำนึงถึงความเป็นจริงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน</p>	
<p><b>คืบหน้าคดีวางยาพิษในดียงยาง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, amarintv, pptvhd, mono29, NBT)</p> <p>- จากเหตุสะเทือนขวัญคดีวางยาพิษในดียงยางฆ่าหมู่ 6 ศพชาวเวียดนามในโรงแรมหรูย่านราชประสงค์ ปมไม่ลงรอยร่วมลงทุนสร้าง รพ.ที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนประเด็นสงสัยเรื่อง “ยาง หมายเลข 7” ตรวจสอบพบเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรรอยัลไทย รอยัล ไทย เฮิร์บ ขายผ่านออนไลน์ มี อัย.รับรองระบุเป็นยาแผนโบราณ ทำให้ชัดเจนว่ายาง ไม่เกี่ยวข้องกับสารพิษและการเสียชีวิตของทั้ง 6 ศพ</p>	-
<p><b>วอนชวนเหลี่ยวยายสมองพิการ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- สมาชิก TikTok @narong8258 โพสต์คลิปขอความช่วยเหลือ มีหญิงชราพิการทางสมองที่ จ.เชียงใหม่ ใช้ชีวิตอยู่อย่างน่าเวทนา ไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีสิทธิบัตรทองรักษา 30 บาท ไม่มีเงินคนพิการ 800 บาท โดยในคลิปเป็นสภาพบ้านของหญิงชรา กลางบ้านมีจอมปลวกขนาดใหญ่ ขึ้นจนเกือบเต็มตัวบ้าน ข้าวของวางระเกะระกะ มีเตียงสำหรับใช้นอนแค่พอดีตัว ไม่มีการทำความสะอาด หรือดูแลบ้านแต่อย่างใด ทำให้เป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็น</p>	-